

Số: 525 /BC-UBND

Nam Phúc Thăng, ngày 04 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc xử lý đơn thư của công Nguyễn Trọng Thành, thôn Phúc Tiến, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 14 tháng 9 năm 2023, UBND xã Nam Phúc Thăng nhận được Công văn số 3180/UBND-TCD của UBND huyện về việc chuyển đơn của công dân Nguyễn Trọng Thành, đơn có nội dung: phản ánh, kiến nghị việc bà Hoàng Thị Mỹ (là hộ liên kế) san lấp mặt bằng, xây tường rào lán, chiếm lối vào thửa đất tại thôn Phúc Tiến, xã Nam Phúc Thăng của gia đình ông Nguyễn Trọng Thành; ông Thành không nhất trí với Thông báo số 237/TB-UBND ngày 26/6/2023 của UBND xã Nam Phúc Thăng... và một số nội dung liên quan. Ngày 25 tháng 9 năm 2023, UBND xã Nam Phúc Thăng đã tổ chức làm việc với ông Nguyễn Trọng Thành, dự buổi làm việc có Lãnh đạo UBND xã và các Công chức chuyên môn liên quan, Bí thư, Thôn trưởng thôn Phúc Tiến và thôn Phúc Trung, UBND xã Nam Phúc Thăng đã tiến hành xử lý và báo cáo như sau:

1. Về nội dung: “Ông Thành nhận được Biên bản xử lý tranh chấp ngày 13/4/2023 của UBND xã Nam Phúc Thăng, biên bản không ghi ngày, tháng, năm, nội dung không thực tế, ông Phó chủ tịch UBND xã Trần Hữu Hương, ký. Đây là biên bản do UBND xã Nam Phúc Thăng làm khống, thực tế hôm đó có cán bộ UBND xã về làm việc rồi đi không lập biên bản, bản thân tôi không được không được nghe biên bản. Nhưng trong biên bản ghi giao cho bà Hoàng Thị Mỹ được mở đường đi trên phần đất của tôi, chiều rộng 5,0m. Tôi khiếu nại nội dung này lên UBND huyện Cẩm Xuyên và các cấp giải hành vi, vi phạm của ông Phó chủ tịch Trần Hữu Hương trong việc giải quyết đơn khiếu nại của tôi”.

Tại buổi làm việc ngày 25/9/2023 Chủ trì và các thành phần tham gia họp đã giải thích để ông Nguyễn Trọng Thành được rõ: Sau khi nhận được đơn phản ánh của ông Nguyễn Trọng Thành, ngày 10/3/2023, đồng chí Phó chủ tịch UBND xã và cán bộ Địa chính phối hợp với Cấp ủy, ban cán sự thôn Phúc Tiến đã trực tiếp kiểm tra thực địa, đã mời ông Nguyễn Trọng Thành và bà Hoàng Thị Mỹ về tại Nhà văn hóa thôn Phúc Tiến để thống nhất giải quyết, do không đồng ý với nội dung giải quyết của UBND xã nên ông Nguyễn Trọng Thành không ký vào biên bản làm việc. Để giúp cho ông Nguyễn Trọng Thành được rõ các nội dung đã giải quyết, UBND xã đã trích sao biên bản làm việc ngày 10/3/2023 và gửi cho ông Nguyễn Trọng Thành xem xét, nghiên cứu, tại biên bản trích sao gửi cho ông Thành không đóng dấu và chưa ký các thành phần liên quan như ông phản ánh là đúng sự thật.